

# ดวงออนไลน์

(17 เมษายน 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

## ชีวิตที่เหมือนเรือใบอับลม กำลังจะเข้าทางลมอีกครั้ง ควรทำบุญเพื่อรอรับโชคที่ดี

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ปุ้ม เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 เวลาเกิดที่คุณแจ้งมาก็คือ เข้ามืดตีห้ากว่าๆ ผมจึงใช้เวลา 05.15 น. กทม. เพศหญิง

เรื่องเวลาเกิดที่ผิดพลาดนั้น บางครั้งก็ทำให้เรื่องราวของดวงชะตาเปลี่ยนแปลงพลิกผันไปได้มากทีเดียวสำหรับบางคน แต่บางคนก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้น ดวงชะตาของคุณปும்ก็อาจจะมีเรื่องราวของชีวิตที่ผิดเพี้ยนไปได้ เพราะเวลาเกิดเป็นแค่ประมาณการ

ดวงชะตาของคุณ ไม่ควรที่จะทำงานนั่งโต๊ะ หรือทำงานประจำ เพราะดวงดาวของคุณชี้บอกว่า คุณจะต้องมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงงานบ่อย

แต่ถ้าคุณทำงานที่จบเป็นงานๆไป หรือ งานแบบคอนแทรค หรือ งานแบบที่มีสัญญาจบสิ้นตามช่วงระยะเวลาที่ตกลงไว้ ก็จะมีลีลาตามดวงชะตาของคุณ

งานที่ดีตามดวงชะตาของคุณก็คือ งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสาร การติดต่อ การเงิน การบริโภค หรือ อาจจะเป็นงานทางด้านการบริหารด้วย

ที่เด่นชัดว่าส่งผลดีในดวงชะตาของคุณก็คือ การงานที่ไม่ต้องออกหน้าเอง เช่น ทำงานเป็นที่ปรึกษา ทำงานในต่างประเทศ หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ

คำถามแรก เกี่ยวกับงาน เคยทำงานเป็นลูกจ้างบริษัท แต่ลาออกมาประมาณ 2 ปีแล้ว จะมีโอกาสได้ทำงานเป็นลูกจ้างอีกหรือไม่ ขอคำแนะนำเพราะยังอยากกลับไปทำงานอยู่

จากการพิจารณาดวงชะตาของคุณ คิดว่าตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2555 เป็นต้นมา คุณต้องประสบกับปัญหาต่างๆมากมายหลายเรื่อง มีเรื่องให้หนักใจต้องต่อสู้มาก ทั้งเรื่องการเงิน และเรื่องคู่ครอง

งานที่ทำก็เริ่มจะได้ผลตอบแทนไม่ดี การเงินการทองก็ดูเหมือนจะต้องใช้จ่ายเยอะ หรือ เก็บไม่อยู่ นอกจากนี้ ก็อาจจะเกิดศัตรู หรือ ผู้ที่ไม่ชอบคุณในที่ทำงาน จนทำให้เกิดศัตรูที่แอบทำร้ายคุณอยู่อย่างไม่เปิดเผย

และอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับเจ้านายของคุณ หรือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนคุณในเรื่องการเงิน ทำให้การงานของคุณมีปัญหาในเวลาต่อมา

เมื่อลองพิจารณาว่า ระหว่างการทำงานเป็นลูกจ้าง กับ ทำธุรกิจส่วนตัว แบบไหนจะดีกว่ากัน ก็พบว่า ดวงของคุณนั้นส่งเสริมให้คุณทำงานเป็นลูกจ้างจะดีกว่า

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบาก หนักอกหนักใจ เรื่องการงาน เรื่องการเงิน จึงขอแนะนำให้คุณหมั่นทำบุญตักบาตร และ สวดมนต์เพื่อรับดวงชะตาที่จะฟื้นตัวในอนาคต

คำถามของคุณก็คือ คุณลาออกจากงานมา 2 ปีเศษแล้ว และต้องการจะกลับไปทำงานประจำจะได้หรือไม่

เรื่องงานที่จะกลับเข้าไปทำงานประจำนั้น น่าจะใกล้ๆนี้แหละครับ รอให้สงกรานต์ผ่านไปก่อน น่าจะมีข่าวดีเข้ามา อาจจะได้ข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะให้การสนับสนุน ซึ่งอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องต่างประเทศก็ได้

การเงินการทองก็จะคล่องตัวขึ้นเมื่อผ่านเดือนเมษายน นี้ไปแล้ว แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเอาไว้ด้วย เพราะในดวงเดิมบอกว่า คุณมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควรเช่นกัน

คำถามที่สอง เรื่องทั่วไป คำแนะนำจากอาจารย์ (ถ้ามี)

เรื่องที่จะเตือนก็คงจะเป็นเรื่องสุขภาพในอนาคต ก็ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป คุณอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาบ้าง

สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือ การคิดมาก เป็นกังวล เครียด คิดวนไปวนมา ซ้ำแล้วซ้ำอีก และต้องระวังในเรื่อง รังไข่ มดลูก เหล่านี้เป็นต้น

และสุดท้ายก็คือโรคที่เกี่ยวกับ เส้นเอ็น หรือ กระดูก โดยเฉพาะกระดูกสันหลัง อาจจะมีอาการปวดบั่นเอว มากขึ้นได้

หวังว่าคำตอบของผมคงจะตอบคำถามของคุณได้นะครับ หากมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็เขียนเข้ามาถามได้ครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณน้อม ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน

พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของผู้ใช้นามว่า แพรพลอย ครับ

